
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“การสร า งอ งค ค ว ามรู โ ดยการ

สนับสนุนงานวิจัยผานทางเครือขายนักวิจัย
ของโครงการ BRT รวมถึงสรางนักวิจัยรุน
ใหมที่ไดเขาไปคลุกคลีกับชาวบานในพื้นที่ 
ผลที่ไดรับคือ เกิดการขับเคลื่อนความรูสู
ชุ มชน  ชุ มชนมี ความ เข า ใ จและ เห็ น
ความสําคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพมากยิ่งขึ้น” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตองขอขอบคุณที่ใหโอกาส บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) ไดมาชี้แจงวา ปตท.ซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามัน 
กาซธรรมชาติ และปโตรเคมี เหตุใดจึงเขามาเกี่ยวของกับ
งานดานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และ
นิเวศวิทยา (Ecology)  

เมื่อชวงป พ.ศ. 2539-2540 ปตท. มีโครงการ
วางทอกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา สหภาพพมา มา
ขึ้นที่ชายแดนบานอีตอง ตําบลปลอค อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองวางทอกาซ
ผานพื้นที่ปาสงวนประมาณ 30 กิโลเมตร โดยกอนที่จะ
เ ข า ไ ปทํ า ก า ร ก อ ส ร า ง จ ะ ต อ ง มี ก า ร เ ขี ย น  EIA 
(Environmental Impact Assessment) หรือการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งในชวงที่เสนอ EIA ไป และ
ไดรับการอนุมัตินั้น ปตท. ไดเสนอโครงการอีกหลาย
โครงการไปดวย แตที่สําคัญและเกี่ยวของกับการฟนฟู
สภาพพื้นที่มีอยู 3 โครงการ คือ โครงการฟนฟูแนวเขต
ทอกาซ (Right of Way - R/W) ซึ่งใชพื้นที่ในการกอสราง
แนวทอกาซ กวางประมาณ 20 เมตร ยาวประมาณ 30 
กิโลเมตร ในเขตพื้นที่ปาสงวน เมื่อกอสรางแลวเสร็จ
จะตองมีการฟนฟูและในการกอสรางยังมีเงื่อนไขอีกหลาย
อยาง เชน ตองกอสรางใหแลวเสร็จภายในฤดูแลงจะเขา
ไปทําซ้ําอีกไมได เพราะจะทําใหพื้นที่ชอกช้ําและใช
ประโยชนหลายครั้งจนเกินไป รวมทั้งตองมีการปองกัน
เรื่องภาวะปนเปอน (Pollution) เปนตน โครงการที่สอง 
คือ การปลูกปาชดเชย 10,000 ไร ในพื้นที่ที่กอสรางและ
วางทอกาซ สวนโครงการที่สาม คือ โครงการอนุรักษ
พื้นที่ปา 30,000 ไร ซึ่งในขณะนั้นยังไมทราบวาจะ
ดําเนินการอยางไร 
 โครงการแรกและโครงการที่สอง คือ การฟนฟู
แนวเขตทอกาซและการปลูกปาชดเชย 10,000 ไร เปน
โครงการที่ตองทําทันที โดยในการฟนฟูแนวเขตทอกาซมี
การใชวิธีทางดานวิศวกรรมและวิธีทางดานพฤกษศาสตร
มาผสมผสานในการปองกันการชะลางหนาดิน โดยวิธี
ทางดานพฤกษศาสตรใชการปลูกหญาแฝก ซึ่งประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดี ทั้งนี้ดวยพระมหากรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงมีพระราชดําริเรื่องการ
ทําวิจัยหญาแฝกไว สวนโครงการอนุรักษพื้นที่ปา 30,000 



ไร ขั้นตอนแรก คือ การคัดเลือกพื้นที่ ซึ่งผมคิดวาพื้นที่ที่
เหมาะสมตองเปนพื้นที่ที่แนวทอกาซพาดผาน และมี
ชุมชนอยูรอบๆ พื้นที่ดวย และถาตองการอนุรักษปา 
30,000 ไร ใหยั่งยืนก็ตองมีความรูในการดําเนินการ แต
เรามีความรูในเรื่องเหลานี้ไมมากนักจึงตองหาผูเชี่ยวชาญ
เขามาชวย ป พ.ศ. 2542 มีการอนุมัติพื้นที่ที่ตองการ 
ทั้งนี้ดวยความอนุเคราะหของทานหมอมเจารังสีนภดล 
ยุคล ชวยผลักดันกรมปาไมใหอนุมัติพื้นที่ให แตในขณะ
นั้นก็ยังขาดผูเชี่ยวชาญที่จะเขามาชวยในเรื่องการอนุรักษ 
 ตนป พ.ศ. 2544 ผมไดยินเรื่องงานวิจัยของ
โครงการ  BRT จึ ง เข าพบอาจารย วิสุทธิ์  ใบไม  ที่
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพูดคุยหารือ ทําใหผมพบคนที่จะ
เขามาชวยทําโครงการอนุรักษพื้นที่ 30,000 ไร จากนั้นมี
การประชุมเพื่อวางแนวคิดในการทํางาน โดยผมไดบอก
ความตองการไป เชน ผมตองการวิ ธีการที่จะทําให
ชาวบานเขาใจเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศ ไมไดตองการเอกสารหรือบทความทาง
วิชาการ จากการรวมระดมความคิดทําใหตกผลึกออกมา
วา เราจะดําเนินงานคลายสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของคุณ
หมอประเวศ วะสี โดยมีมุมดานหนึ่งเปนทรัพยากรปาไม 
อีกมุมหนึ่งเปนเศรษฐกิจชุมชน และตรงกลางคือองค
ความรู (ปรากฏใน Annual Report ประจําปของโครงการ 
BRT ป 2544)  
 จากนั้นเริ่มทําตามแผนที่วางไว โดยในชวงปแรก
มีการทําวิจัย และมีการประชุมทุก 3-6 เดือน สิ้นปก็มีการ
ประชุมและติดตามผลงานอีกครั้งหนึ่ง หลังดําเนินการได
ระยะหนึ่งก็มีสิ่งที่เห็นตรงกัน คือ เมื่อนักวิจัยทํางานวิจัย
เสร็จสิ้น ก็จะกลับมาทําเอกสารวิชาการ แตคําถามที่วา
ชาวบานจะเรียนรูไดอยางไรนั้น ยังหาคําตอบไมได 
สุดทายก็เลยวางหลักเกณฑใหม โดยโครงการ BRT 
เสนอแนวความคิดว าจะนํ านัก วิจัยรุ น ใหม  (Yong 
researcher) ไปคลุกคลีกับชาวบานและทําวิจัยโดยให
ชาวบานเขามามีสวนรวม 
 ผมไดเรียนรูจากทีมงานนักวิจัยของทานอาจารย
วิสุทธิ์ ใบไม คอนขางมาก หลายกรณีผมก็มีขอถกเถียง
กับอาจารย เชน ผมอยากใหมีการทําวิจัยเรื่องปลา เพราะ
เห็นชาวบานชอบจับปลาในลําธาร จึงอยากรูวาในลําธารมี

ปลาอะไรบาง และทําอยางไรชาวบานจึงจะใชประโยชน
และดูแลรักษาปลาชนิดตางๆ ไวได แตอาจารยกลับบอก
วามีการวิจัยไรในพื้นที่ ผมถามอาจารยวามันเกี่ยวของกัน
อยางไร หรือทําไมไมใหวิจัยเรื่องตะพาบที่ชาวบานใชเปน
อาหาร แตกลับวิจัยเรื่องแมงมุม เปนตน เพราะผมรูสึกวา
มันเปนคนละเรื่องกัน แตพอวิจัยเสร็จเรียบรอย ผมจึงได
เขาใจเรื่องความเชื่อมโยง เชน การวิจัยแพลงกตอน พืช
น้ํา โปรโตซัว ฯลฯ สิ่งเหลานี้เปนอาหารของไร ไรเปน
อาหารของปลา และปลาก็เปนอาหารของคน จะเห็นวา
ทรัพยากรแตละอยางลวนมีความเชื่อมโยงและเอื้อ
ประโยชนตอกันในธรรมชาติ และความเชื่อมโยงใน
ลักษณะนี้ผมก็อยากใหชาวบานเขาใจเชนกัน ปตท. จึงได
จัดเวทีชุมชนเพื่อจะเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน ซึ่ง
จากการทําเวทีชุมชนพบวาชาวบานมีการใชน้ํายาปรับผา
นุมจํานวนมาก และสารเคมีจากน้ํายาปรับผานุมก็ตกคาง
อยูในลําธาร ซึ่งอาจจะทําใหสภาพน้ําและสิ่งมีชีวิตในน้ํา
เกิดการเปลี่ยนไปดวย รวมทั้งอาจมีผลกระทบตอปลาที่
ชาวบานใชเปนอาหาร เปนตน เราจึงจัดเวทีชุมชนเพื่อทํา
ความเขาใจในเรื่องเหลานี้ 
 ปตท. และ โครงการ BRT เห็นรวมกันวาในพื้นที่ 
30,000 ไร จะตองมีวิจัยแบบชุดโครงการ โดยครอบคลุม
พื้นที่และวิจัยทุกเรื่อง จากนั้นก็ทําฐานขอมูล ซึ่งใน
เบื้องตนไมประสบความสําเร็จเทาใดนัก จนกระทั่งไดมา
ทํารวมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่พื้นที่เขานัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช (Area-based) จึงไดระบบฐานขอมูลที่
เชื่อมโยงกับนานาชาติ และเชื่อมโยงกับทองถิ่นไดดวย 
การดําเนินงานที่เริ่มเคลื่อนมาตั้งแตป 2544 ถึงปจจุบัน 
ผมพูดไดวาเราไดเรียนรูอยางมหาศาล และเมื่ออาน
ผลงานวิจัยก็ยิ่งเห็นวาการทํางานของพวกเราเหมือน
ระบบนิเวศ มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยตางๆ ต้ังแตเหนือ
จรดใต แมกระทั่งจากตางประเทศก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน ทั้งหมด คือ ฐานความรูที่สําคัญ ซึ่งถาตองการให
เกิดการอนุรักษอยางยั่งยืน สิ่งสําคัญที่สุด คือ ตองมีองค
ความรู อีกประการหนึ่งที่สําคัญอยางยิ่งและเปนบทบาท
ของ ปตท. คือ เราภูมิใจที่มีโอกาสสนับสนุนในดาน
การศึกษาและการเสริมสรางความสามารถของนักศึกษา
ไทย เพราะในเรื่องการศึกษาเมืองไทยยังพัฒนาชากวา



ตางประเทศมาก แตในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาออกมา
เปนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมๆ ก็ได เราภูมิใจที่ได
เห็นนัก วิจัยรุ น ใหม ได เ รี ยนรู แล วนํ ามาความรู มา
ประยุกตใชโดยเชื่อมโยงกับชุมชน  
 โครงการอนุรักษพื้นที่ป า  30,000 ไร  เปน
โครงการที่เชื่อมโยงกับอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการ 
ปตท. ปลูกปาลานไร โดยในขั้นตนเราดูแลตนกลาอยู 3 ป 
จากนั้นจึงเอาไปปลูกในพื้นที่ ซึ่งพบวาความจริงชาวบาน
ก็ดูแลพื้นที่ปาอยูแลว และมีการใชประโยชนจากพื้นที่ปา
คอนขางมาก และจะเห็นวาการดํารงชีวิตของชาวบานนั้น
เชื่อมโยงกับปาอยางชัดเจน เชน เรื่องน้ําประปาภูเขา 
เปนตน ที่อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค มีพื้นที่ปา
ประมาณ 10,000 ไร กอนหนานี้มีการเผาทําลายปา
คอนขางมาก ในระยะแรกไมคอยมีคนสนใจเรื่องการ
อนุรักษปา จนกระทั่งตอมาน้ําประปาที่มีอยูคอยๆ หายไป 
และหมดไปในที่สุด ทําใหชาวบานเริ่มหันมาดูแลรักษาปา 
และทาง  ปตท .  ก็ ได เข า ไปปลูกป าร วมกับชุมชน 
จนกระทั่ง 5-6 ปที่ผานมา ปาเริ่มฟนตัวและน้ําก็เริ่ม
กลับมา ชาวบานจึงเริ่มเห็นความสําคัญของปามากยิ่งขึ้น 
 ในตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี ก็เชนเดียวกัน มีการใชน้ําจากประปาภูเขา ซึ่ง
ถาดูใหดีแลวจะเห็นวาฐานของสังคมไทยในระดับราก
หญายังตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอยูมาก ชาวบานที่
ตําบลหวยเขยงอพยพมาจากที่อยูเดิมเพราะมีการสราง
เขื่อนแหลม ปจจุบันสํารวจพบวาหลายครอบครัวในตําบล
หวยเขยงไดขายที่ดินไปหมดแลว บางครอบครัวก็ยังมี
ที่ดินอยู สวนกลุมที่ไมมีที่ดินซึ่งเปนกลุมที่ทําอาชีพรับจาง
และไมมีบานอยูอาศัย แหลงเศรษฐกิจสําคัญที่พวกเขาใช
หลอเลี้ยงครอบครัว คือ ปา ดังนั้นนัยสําคัญของคําวา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ในความหมายของผมและเทาที่
ทีมงานไดติดตาม คือ ถาจะใหหมูบานแตละหมูบานใน
ตําบลหวยเขยงประสบความสําเร็จในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง จะตองมีแหลงทรัพยากรใหพวกเขาใชสอย 
เพราะปา คือ แหลงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่
สําคัญของชุมชน ดังนั้น การอนุรักษพื้นที่ปา 30,000 ไร 
สุดทายแลวก็จะเปนการนําไปเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
พอเพียง และการอนุรักษผืนปาใหอยูกับชุมชนอยาง

ยั่งยืน ชวยเหลือเกื้อกูลเศรษฐกิจชุมชนที่อยูรอบพื้นที่ปา 
นอกจ ากนี้ ค ว ร มี ก า ร ติ ด ต ามศึ กษ า วิ จั ย ทั้ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทองถิ่น (local climate change) 
และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (global climate 
change) ควบคูไปดวย   
 ผมตองขอขอบพระคุณทุกทานที่อยู ณ ที่นี่ 
เพราะทานไดทําหนาที่ที่สําคัญยิ่ง คือ สรางองคความรู
และนําองคความรูเหลานั้นมาเชื่อมโยง เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนควบคูกับการอนุรักษอยางยั่งยืน และผมเชื่อวา
ใ น ป จ จุ บั น แ ล ะ อน า คตข า ง หน า  ด ว ย ฝ มื อ แ ล ะ
ความสามารถของทานจะสามารถเพิ่มปริมาณและชนิด
ของสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชนและเกื้อกูลตอระบบนิเวศให
เพิ่มมากขึ้น ตอนนี้ทาง ปตท. ไดเล็งเห็นประโยชนของ
งานดานการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ และ
อยากเห็นการดําเนินงานพัฒนาเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
รวมท้ังงานอื่นๆ ที่นาทาทายและนาติดตามอีกหลายเรื่อง 
เชน ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร 
ซึ่งนาจะเปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่ง เพราะพื้นที่เกษตร
นับเปนแหลงเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปน
สิ่งที่นาภาคภูมิใจ และทุกฝายควรชวยกันดูแลใหอยูคูกับ
การดํารงชีวิตของเราอยางยั่งยืนตอไป  


